

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ วัน เดือน ปี 28 ก.พ. 2561 หน้า 8 เรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหิน

# สร.กฟผ.รณรงคฺคน กฟผ.แตงดําคําน“ศิริ” ชี้ชั้นชะลอโรงไฟฟ้าถ่านหินทำเกินหน้าที่

นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) เปิดเผยว่า วันที่ 28 ก.พ.นี้ สร.กฟผ.ได้ขอให้พนักงาน กฟผ.ทั้งหมดที่สำนักงานใหญ่บางกรวย แต่งกายด้วยชุดดำและส่วนหนึ่งจะเดินทางมายังกระทรวงพลังงานในช่วงเช้า เพื่อคัดค้านกรณีที่นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ใช้อำนาจเกินหน้าที่ไปลงนาม (MOU) กับเครือข่ายต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา โดยให้ถอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และให้ศึกษาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ภายใน 90 วัน “สร.กฟผ.ไม่ได้จะทะเลาะกับองค์กรภาคเอกชนหรือเอ็นจีโอที่เห็นต่าง เพราะเคารพความเห็นผู้คัดค้านอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ สร.กฟผ.คัดค้าน คือ การใช้อำนาจของ รมว.พลังงาน ไปลงนามโดยฝ่ายเดียว ไม่ถูกต้อง ควรเป็นคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เท่านั้น”

ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาของกฟผ.ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เป็นไปตามคำสั่งของทั้ง ครม.และนายกรัฐมนตรี ภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP-2015) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และ ครม.ทั้งสิ้น ดังนั้น การไปลงนามชะลอของ รมว.พลังงาน จึงเป็นการใช้อำนาจที่เกินหน้าที่หรือไม่อย่างไรก็ตาม การรณรงค์แต่งชุดดำครั้งนี้ จะทำเพียงวันเดียว หากได้คำตอบจากกระทรวงพลังงานหรือภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็จะกลับมาหารือทำที่อีกครั้งว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ อย่างไร.

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ วัน เดือน ปี 28 ก.พ. 2561 หน้า 9 เรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหิน

## ■ ค้านชะลอโรงไฟฟ้าถ่านหิน

นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สร.กฟผ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ สร.กฟผ.ได้รณรงค์ให้พนักงาน กฟผ.ทั้งหมดแต่งชุดดำและส่วนหนึ่งจะเดินทางมายังกระทรวงพลังงานในช่วงเช้าเพื่อคัดค้านกรณีที่นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ได้ใช้อำนาจเกินหน้าที่ไปลงนามกับเครือข่ายต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ - เทพา โดยให้ถอนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และให้มีการศึกษาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ภายใน 90 วัน ทั้งนี้สิ่งที่คัดค้านคือ การใช้อำนาจของรัฐมนตรีสั่งงานไปลงนามโดยฝ่ายเดียวไม่ถูกต้องควรจะต้องเป็นเรื่องของคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เนื่องจากการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาของ กฟผ.ตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นไปตามคำสั่งของทั้ง ครม.และนายกรัฐมนตรีภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP 2015) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) และ ครม.ทั้งสิ้น ดังนั้นการไปลงนามชะลอของ รมว.พลังงาน จึงเป็นการใช้อำนาจที่เกินเลยหน้าที่หรือไม่

## ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 28 ก.พ. 2561 หน้า 11 เรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหิน

# กฟผ.ถอนEHIAกระบี่-เทพา สหภาพฯแต่งตั้งอัยการยื่นฟ้อง “ศิริ”

ผู้จัดการรายวัน360 - “กฟผ.” ถอย ส่งหนังสือถึง สผ. ขอลถอน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพาแล้ว เพื่อรอผลการศึกษาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ภายใน 90 วัน ก่อนนับหนึ่งใหม่ ด้าน สร.กฟผ.รณรงค์พนักงานทั่วประเทศ แต่งชุดดำ พร้อมเดินทางมายังกระทรวงพลังงานวันนี้ คัดค้าน “ศิริ” ลงนาม MOU เกินหน้าที่

แหล่งข่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กฟผ. ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อขอถอนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ (ฉบับใหม่) ออกจากสผ.แล้ว หลังจากที่นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ได้ส่งหนังสือให้ กฟผ. ดำเนินงานตาม MOU ที่นายศิริไปลงนามกับกลุ่มเครือข่ายต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อรอการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และให้มีการศึกษาพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ภายใน 90 วัน

“เราคงจะต้องทำตาม MOU ดังกล่าว รวมไปถึงการยุติการจัดรับฟังความคิดเห็นที่มีการนัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนที่กระบี่ไปเมื่อวันที่ 25 ก.พ. และกำลังรอนโยบายว่า SEA ใน 9 เดือนนี้จะดำเนินการอย่างไร” แหล่งข่าวกล่าว

นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) กล่าวว่า วันที่ 28 ก.พ.นี้ สร.กฟผ.

ได้รับรองให้พนักงาน กฟผ. ทั้งหมดแต่งชุดดำ และส่วนหนึ่งจะเดินทางมายังกระทรวงพลังงานในช่วงเช้า เพื่อคัดค้านกรณีที่นายศิริ ได้ใช้อำนาจเกินหน้าที่ไปลงนาม MOU กับเครือข่ายต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา

“ไม่ได้ทะเลาะกับเอ็นจีโอที่เห็นต่างในการให้ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เราเคารพความเห็นอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เราคัดค้าน คือการใช้อำนาจของ รมว.พลังงาน ไปลงนามโดยฝ่ายเดียว ไม่ถูกต้อง ควรจะต้องเป็นเรื่องของคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)” นายศิริชัยกล่าว

นายศิริชัยกล่าวว่า การดำเนินงานด้านต่างๆ ของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และเทพา ของ กฟผ. ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เป็นไปตามคำสั่งของ ครม. และนายกรัฐมนตรี ภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP-2015) ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และ ครม. ทั้งสิ้น ดังนั้น การไปลงนามชะลอของ รมว.พลังงาน จึงเป็นการใช้อำนาจที่เกินเลยหน้าที่หรือไม่

ส่วนการรณรงค์พนักงาน กฟผ. แต่งชุดดำครั้งนี้ จะทำเพียงวันเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นหากได้คำตอบจากกระทรวงพลังงานหรือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ก็จะกลับมาหารือทำที่อีกครั้งว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ อย่างไร และการหารือกับผู้ว่าฯ กฟผ. คนใหม่นั้น ยังไม่ได้มีการดำเนินงาน เนื่องจากเพิ่งมีการแต่งตั้งจากบอร์ด กฟผ. แต่ นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานบอร์ด กฟผ. ได้ันัดที่จะหารือพูดคุยด้วยแล้วเร็วๆ นี้